

รายละเอียดคคลิปวิดีโอ
 “วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต (ฉบับล่ามภาษามือ)”



รูปแบบคลิป : คลิปการ์ตูนสั้นย่อยง่ายๆ ในรูปแบบ Edutainment ความยาวคลิปละ 6-7 นาที
 จำนวน 10 คลิป

กลุ่มเป้าหมาย : คนไทยทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนพิการทางการได้ยิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย ให้มีความตระหนักในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคล รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สร้างพฤติกรรมและจริยธรรมที่ดีเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม รวมทั้งสามารถรับมือกับปัญหา ลดปัญหาความเสี่ยงและความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อจากภัยคุกคามได้

ประเด็นสำคัญของแต่ละคลิป

คลิปที่	เรื่อง	คำอธิบาย	ประเด็นการเผยแพร่
1	ฉันจะเป็นไอตอล	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักในเรื่องรูปแบบของ การหลอกลวงวิธีใดบ้าง ใครเป็นเหยื่อได้บ้าง วิธีการป้องกันแก้ไข	Scammer
2	โ๊ะโ๊ะระวังกัษณะจ๊ะ	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักและเข้าใจในเรื่องการแชร์หรือโพสต์ข้อมูลต่างๆลงสื่อออนไลน์ ทั้งในมุมผู้รับสารและส่งสาร ในแง่ของปัญหาและผลกระทบที่ตามมา รวมถึงตัวกฎหมาย	Fake News
3	ผิดหรือที่แตกต่าง	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักในเรื่องการประกอบอาชีพในออนไลน์ การทำคอนเทนต์ต่างๆ ที่จะมีผลตอบรับทั้งด้านบวก และด้านลบ การสร้างเนื้อหาเบื้องต้น การรับมือกับเสียงตอบรับด้านลบ	การประกอบอาชีพออนไลน์

คลิปที่	เรื่อง	คำอธิบาย	ประเด็นการเผยแพร่
4	สายมู	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักในเรื่อง ความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งผลกระทบและ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลส่วนบุคคล
5	เกมผีผี	ความสำคัญของรหัสผ่านปัญหาที่อาจจะเจอเมื่อสร้าง รหัสผ่านง่ายเกินไป	Password
6	รักหลอกลวง	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักในเรื่อง กล โกงและเข้าใจประเภทหรือรูปแบบการ Scammer และตระหนักถึงผลเสียที่จะได้รับ และ วิธีป้องกัน	Scammer
7	เรื่องลับ ๆ	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักในเรื่อง ช่องทางการซื้อของออนไลน์ การระวังมิจฉาชีพ ความสำคัญในการรักษาข้อมูลบนบัตรเครดิต	การซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ การระวังภัยคุกคามต่างๆ จากของมิจฉาชีพที่นำข้อมูลทางการเงินของเราไปใช้
8	ตะลุยกโลกออนไลน์	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนัก และเข้าใจ ในเรื่องประโยชน์การใช้ Internet อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการเรียน การทำงาน การติดต่อ สื่อสาร คำขายออนไลน์ ความบันเทิง แหล่งข้อมูล ในการศึกษาหาความรู้	การใช้อินเทอร์เน็ต
9	สมาร์ทโฟนซ่อนแอบ	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักในเรื่อง ความสำคัญของการรักษาข้อมูลบัญชีต่างๆ ป้องกัน การถูกสวมรอย Logout ไม่ละเลยต่อการรับผิดชอบใช้ งานบัญชีข้อมูล การตั้งพาสเวิร์ด และ การรักษาพาสเวิร์ดให้ปลอดภัย	Password
10	คิดก่อน CLICK	ผู้รับชมได้รับความรู้หรือเกิดความตระหนักถึงการที่จะ กดเข้าไปในหน้าลิงก์ใด สร้างความเข้าใจและรู้เท่าทัน เพื่อตรวจสอบ	Phishing

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของ ETDA Digital Citizen (EDC)

ได้ที่ <https://www.etda.or.th/th/Our-Service/edc.aspx>

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตร ETDA Digital Citizen

โทรศัพท์ 02-123-1234 (ภักธณภัทร ศรีมณฑก, กริช ขาวอุปถัมภ์)

อีเมล paknapat@etda.or.th หรือ krit@etda.or.th

QR Code



Link : <https://bit.ly/4459jCJ>